



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ sanook, ผจก.ออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ nationweekend, matichonweekly, springnews, inn, Bangkok biznews, thaigov

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 34 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 15 คน เหลือนอนรพ. 19 คน ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 คนที่สถาบันบำราศนราดูร ทีมแพทย์ให้การรักษาเต็มที่ และได้รับความร่วมมือจากรพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันบำบัดวิฤกตแห่งประเทศไทย ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ เป็นบุคลากรรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง อาการโดยรวมดีขึ้น ประเทศไทยตั้งการระบาดในระดับต่ำอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ภาพรวมมีการระบาดในชุมชนหลายประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ ฮองกง เวียดนาม และ ญี่ปุ่น ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากผู้เดินทางต่างประเทศมากขึ้น จึงมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด

กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อต่อกัน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.รพ.เป็นสถานที่ผู้ป่วยมารวมตัวกัน หากมีผู้ป่วยโรคนี้น่าขึ้น และรพ.มากขึ้น จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นๆ ที่ไปรพ.อาจมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย 2.การดำเนินการป้องกันทั้งตัวบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆ และผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อไม่ให้แพร่ระบาด ต้องมีแผนการควบคุมโรคติดต่อในรพ. ซึ่งสร.ให้ความสำคัญสูงสุด ให้รพ.รัฐและเอกชน ทำตามแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ต้องเร่งรัดให้รพ.ตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ โดยวันนี้ (17 ก.พ.) จะประชุมชี้แจงอีกครั้ง สำหรับประชาชนควรหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ หากมีความเสี่ยงสูงให้ใส่หน้ากากอนามัย โดยผู้มีความเสี่ยงสูงได้ขยายไปถึงผู้ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนประเด็นเชื้อสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ยาวนานนั้น เนื่องจากเชื้อไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนัง แต่เข้าสู่ร่างกายเมื่อเอามือไปจับบริเวณใบหน้า ขยี้ตา เอามือเข้าปาก ซึ่งสามารถทำลายเชื้อได้ด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

-นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กล่าวว่า เรือเวสเตอร์ดัม ปลอยผู้โดยสารลงจากเรือวันที่ 14 ก.พ. ผู้โดยสารที่เข้าไทยยังไปเฉพาะที่ด่านสนามบิน ส่วนด่านบกและด่านเรือยังไม่มี วันที่ 14 ก.พ.เข้ามา 9 คน เป็นต่างประเท 8 คน ต่อเครื่องกลับไปทางยุโรปและอเมริกาแล้ว ส่วนคนไทย 1 คน พบว่าไม่มีไข้ แต่จะติดตามจนครบ 14 วัน ส่วนวันที่ 15 ก.พ. มีเข้ามา 35 ราย เป็นต่างชาติ 34 ราย ส่วนใหญ่ไปที่สหรัฐอเมริกาหรืออเมริกา ไม่ได้ลงจากเครื่อง เป็นสัญชาติอเมริกัน อังกฤษ และเยอรมนี ส่วน 1 ราย เป็นคนไทย มีการตรวจหาเชื้อพบผลเป็นลบ แต่จะติดตามจนครบ 14 วันเช่นกัน

-ด้านแหล่งข่าวจากการบินไทย เผยว่า ผู้โดยสารจากเรือเวสเตอร์ดัมทยอยเดินทางจากกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 14 ก.พ. ไม่ต่ำกว่า 12 ราย คือ การบินไทย 7 ราย สายการบินเอมิเรตส์ 2 ราย และ บางกอกแอร์เวย์ส 3 ราย มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอรับตัวผู้โดยสาร ขณะนี้สายการบินที่รับผู้โดยสารจากเรือเวสเตอร์ดัมเข้ามาไทยมีความกังวลอย่างมาก หลังจากทางการมาเลเซียยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ดังนั้น ทางกรมการขนส่งทางอากาศจึงได้สั่งให้ผู้โดยสารจากเรือสำราญเวสเตอร์ดัมไปก่อน 14 วัน เพื่อให้พ้นระยะฟักตัว ทั้งนี้ การบินไทยไม่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สร.ว่าจะมีผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมจากพนมเปญเข้าไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ จึงไม่ได้คัดกรองผู้โดยสารแยกจากโซนผู้โดยสารปกติ

-ด้าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ 5 สนามบินนานาชาติคัดกรองเข้ม และจุดตรวจที่เกี่ยวข้องทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เผื่อระวังไฟล์เป้าหมาย สัญชาติเป้าหมาย บุคคลเป้าหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ของสร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากกลุ่มเป้าหมายผ่านด่านตามแล้วไม่พบอาการต้องสงสัย จะมีมาตรการติดตามเผื่อระวังต่อไปในพื้นที่ประเทศไทย โดยจัดเจ้าหน้าที่ตามในพื้นที่ที่คอยตรวจสอบระหว่างที่พักอยู่ในประเทศไทยร่วมกับแพทย์สร. หรือหากมีอาการป่วยจะแจ้งแพทย์สร.ให้เข้าตรวจสอบทันที

-ผกก.ด่านตม.จังหวัดตาก ระบุว่า ด่านตม.แม่สอด ยังเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ มีคนจีนเดินทางประมาณฝั่งละ 70-100 คน ต่อวัน มีแพทย์ ตม. และ เจ้าหน้าที่ ตม. คัดกรองทุกรายก่อนเข้า และได้ห้ามเข้าประเทศเมียนมาแต่อย่างใด คนจีนที่เข้ามา อ.แม่สอดมี 3 ราย ทุกรายยังไม่พบว่ามีอาการเข้าข่าย

-รองโฆษก สทม. เผยว่า การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของชาวจีนที่ไม่สามารถกลับประเทศได้ ได้ออกคำสั่ง สทม.แจ้งการขอวีซ่าขอยุ่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเพิ่มเติมแล้ว ส่วนที่กรุงเทพฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตม.ไว้คอยแนะนำและทำการขอยุ่ต่อให้ในวันและเวลาทำการ ส่วนในต่างจังหวัด ให้ติดต่อที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัด สำหรับผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัม และคนจีนที่ผ่านด่านแม่สอด-ตาก ไม่พบรายใดติดเชื้อ สั่งการให้ สทม.ตรวจสอบรายชื่อและลงบัญชี Watch List กลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือเวสเตอร์ดัมทุกคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งด่านควบคุมโรคที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิรับทราบ วันที่ 14 ก.พ. มีกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือเวสเตอร์ดัมเดินทางผ่านเข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 18 ราย และวันที่ 15 ก.พ. อีก 61

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ราย ทั้งหมดผ่านการคัดกรองตามมาตรฐาน และผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดทุกไฟล์ทจากกัมพูชามายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะผ่านการคัดกรองตามระบบของด่านควบคุมโรค ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>-ผู้ว่าฯ ตาก ระบุ พื้นที่ จ.ตากไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อตามข่าว กำชับเจ้าของธุรกิจ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท แจ้งข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักให้ทางอำเภอทราบ เพื่อให้เข้าสู่มาตรการควบคุมป้องกัน</p> <p>-ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้าน สธ. ยืนยันดูแล 138 คนไทย ทั้งสุขภาพ การป้องกันการระบาด และสุขภาพจิต มั่นใจไร้เชื้อโคโรนา 2019 พร้อมเตรียมตรวจซ้ำก่อนส่งตัวกลับ 19 ก.พ. หลังครบ 14 วัน</p> <p>-กรมควบคุมโรค เผยแพร่วิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ผ่านhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปฏิบัติป้องกันตัวเอง และรู้วิธีการจัดการตนเอง</p> <p>-สถาบันวัคซีนฯ จัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ เพื่อหาแนวทางพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19 รวมทั้งเตรียมแผนงานวิจัยระดับประเทศเรื่องการระบาดใหญ่ โดยขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเพาะเชื้อไวรัส COVID-19 จากสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้สำเร็จแล้ว</p> <p>-สสจ.กระบี่ เจ้าหน้าที่รพ.เกาะพีพี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยว ลูกเรือ ที่เดินทางมากับเรือโดยสารจาก จ.ภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ และ เกาะลันตา เพื่อขึ้นฝั่งทำที่ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตั้งแต่เดือนก.พ. ตรวจสอบคัดกรองแล้วกว่า 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวยุโรป ยังไม่พบผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์msn</p> <p>-รมว.คมนาคมเผย ผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัม บินมาประเทศไทย 9 คน แบ่งเป็น ต่างชาติต่อเครื่องกลับประเทศ 8 คน และคนไทย 1 คน ผลตรวจร่างกายต่างชาติทั้ง 8 คน ไม่มีใช้ รอผลการส่งตรวจเชื้อ COVID-19 บันทึกข้อมูลใน ต.8 และให้ติดตามอาการป่วย 14 วัน กำชับสนามบินจัดระบบเป็นการเฉพาะ กรณีมาเปลี่ยนเครื่อง รวมถึงการทำ Exit Screening ก่อนออกในทุกคนที่มาจากเรือเวสเตอร์ดัมและมาผ่านด่านพรมแดน ให้ติดตามคนไทย 1 ราย ที่เข้าเมืองมาแล้วทุกวัน และให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด หรือหากประเมินว่าเสี่ยงให้ไปรับตัวมากักดูอาการทันที</p> <p>-รพ.กรุงเทพ เปิดตัว เฮอร์คิวลีส หุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำหน้าที่ส่งยา ส่งอาหาร สื่อสารระหว่างญาติ เกสซ์กรสามารถอธิบายการไต่ถามผู้ป่วยผ่านหุ่นยนต์โดยตรง เพื่อลดการสัมผัส นอกจากนี้ยังมีล่ามภาษาต่างประเทศทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะภาษาจีนตลอด 24 ชม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุเมธ ยืนยง หัวหน้าโครงการระบบ AI คัดกรองข่าวปลอมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คิดค้นระบบ AI คัดกรองข่าวปลอม ช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์บนโลกออนไลน์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จากการศึกษาข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่าง 25 - 29 ม.ค. 2563 มีการแจ้งเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7,587 ข้อความ ต้องตรวจสอบยืนยัน 160 ข้อความ พบข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง 26 เรื่อง แบ่งเป็น ข่าวปลอม 22 เรื่อง และข่าวจริง 4 เรื่องเท่านั้น ซึ่งทีมนักวิจัยคาดว่านวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้ในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในเวลา 1 เดือน</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, thaipbs, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-สหรัฐฯ เตรียมอพยพชาวอเมริกันและครอบครัว 380 คนบนเรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส ที่ถูกกักกันและควบคุมโรคอยู่ที่ท่าเรือในเมืองโยโกฮาม่า ใกล้กรุงโตเกียว กลับไปยังสหรัฐฯ</p> <p>-เนปาล สายการบินแห่งชาติเนปาลแอร์ไลน์ นำชาวเนปาล เป็นชาย 134 ราย และหญิง 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากเมืองอุ่อั้น ประเทศจีน มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติแล้ว โดยจะส่งทั้งหมดเข้าสู่ระบบกักกันโรค 2 สัปดาห์ ซึ่งขณะนั้นเนปาลพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย</p> <p>-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญ โดมอนต์ ปรีนเซส เพิ่มอีก 70 คน รวมเป็นทั้งหมด 355 คน</p> <p>-ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายแรกของประเทศและในยุโรป เป็นชายชาวจีนอายุ 80ปี มาจากมณฑลหูเป่ย์ ไปเที่ยวฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. เข้ารักษาในรพ.ที่กรุงปารีสวันที่ 28 ม.ค. 63 ส่วนลูกสาวติดเชื้อเช่นกัน แต่อาการดีขึ้น คาดว่าจะออกจากรพ.เร็วๆ นี้</p> <p>-มาเลเซีย ยืนยันผลตรวจครั้งที่ 2 ระบุว่า ผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกัน อายุ 83 ปี ติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญ Westerdam ก.สาธารณสุขมาเลเซีย จะไม่อนุมัติให้ผู้โดยสารจากเรือสำราญ Westerdam เข้ามาในประเทศ และสั่งยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสหรัฐฯที่ส่งไปรับผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าว</p> <p>-ไต้หวัน พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนารายแรก เป็นชายวัย 60 ปีเศษ ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ พบเพียง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการเบาหวานและตับอักเสบ ส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไต้หวันอยู่ที่ 20 คน</p> <p>-จีน ห้องปฏิบัติการโรคระบบทางเดินหายใจแห่งรัฐจีน เผย ชุดตรวจจับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบใหม่ สามารถให้ผลลัพธ์ใน 15 นาที ด้วยการทดสอบจากเลือดเพียงหยดเดียวของผู้ป่วย ได้รับการพัฒนาสำเร็จแล้ว</p> <p>จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในจีนลดลงต่อเนื่อง 3 วัน แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมโรคนี้ได้ ถึงแม้องค์การอนามัยโลกยังคงเตือนว่า ยังคงเป็นไปได้ที่จะพยากรณ์ว่าการระบาดจะเป็นไปในทิศทางใด และขอให้รัฐบาลและองค์กรสื่อทั้งหลายร่วมมือกับ WHO ในการกระตุ้นเตือนอย่างเหมาะสมโดยไม่กระพือให้เกิดความหวาดผวาทิ้งนี้ มีรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในจีน เป็น 1,933 คน ผู้ติดเชื้อรวม 71,204 ราย</p> <p>ธนาคารจีน ออกคำสั่งให้สถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตรเงินหยวนด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต หรือใช้อุณหภูมิสูง หลังจากนั้นจะเก็บไว้ 7-14 วัน ค่อยนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง</p> <p>หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่า มอร์นิง โพสต์ รายงานอ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่า ปืนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้คัดกรองในหลายประเทศไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อนี้ และขาดความแม่นยำ ทำให้ผู้ที่ติดเชื้ออาจผ่านการคัดกรองไปได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้ออาจถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ติดเชื้อเพราะอุณหภูมิที่วัดได้ผิดพลาด แต่ยังคงยืนยันว่าการตรวจเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>-ส่วนการระบาดที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีน มีรายงานผู้ติดเชื้อนอกจีนประมาณ 500 คน ใน 25 ประเทศ มากที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี 5 รายเสียชีวิต ในญี่ปุ่น ฮองกง ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส และไต้หวัน</p>	
<p>จับเครือข่ายอัมบง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ ไซรัตน์ ผกก.5 กองบังคับการปราบปรามการค้าย (บก.ปคม.) เปิดเผยว่า จากการสอบสวน น.ส.กฤษรา บ่อมืด อายุ 43 ปี นายหน้าจัดหาหญิงสาวชาวไทยมารับจ้างอัมบงในอีกเครือข่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายกับกลุ่มนายทุนชาวจีนที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ ทราบว่ามีความสัมพันธ์กับ นายจักรัน กิตติวินิชกุล อายุ 53 ปี ผู้ต้องหาอีกรายที่ถูกจับมาจาก จ.เชียงใหม่ ช่วงปี 2552 น.ส.กฤษรา ทำหน้าที่ดูแลและพาหญิงสาวที่จะอัมบงไปตรวจร่างกายและฝังตัวอ่อนที่ประเทศมาเลเซียหรือกัมพูชา แล้วจึงพากลับมาที่ไทยเพื่อพักฟื้นจนกระทั่งคลอด โดยขณะนั้นเป็นพยาบาล รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และยังเป็นคนกลางโอนเงินจากเอเยนต์เป็นค่าจ้างด้วย โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป และเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจค้นรพ.ที่มีหลักฐานโยงกับแก๊งอัมบง เพื่อหาหลักฐานว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ และเตรียมรวบรวมเอกสารเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ดำเนินการปราบปรามให้เด็ดขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความโดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทรเรือง กล่าวว่า กฎหมายอัมบงได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2558 แต่การฝ่าฝืนยังไม่ปรากฏชัดเจน กระทั่งมีเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงถึงการพัฒนากฎหมายให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การตรากฎหมายทุกฉบับเพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมต้องมีมาตรการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หมายเลข 3/8 มีทีมรักษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์และทันตแพทย์ 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 6 คน และเภสัชกร 2 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สจ.เชียงราย เปิดคลินิกให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p> <p>-นพ.ภาณุพงศ์ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 กล่าวว่า จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ใน จ.สุโขทัย ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าวที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ค่ามลพิษในอากาศขึ้นไปถึงระดับสีแดง ค่า PM2.5 ในช่วงใกล้เที่ยงวัน สูงถึง 106 มคก./ลบ.ม. ประชาชนควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยและเปิดเครื่องฟอกอากาศในอาคารที่พื้นที่ปิด ด้านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของรัฐบาล (Air CMI) รายงานค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง สูงสุดที่ อ.เชียงดาว 284 มคก./ลบ.ม. พร้อมเตือนให้กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงและงดกิจกรรมกลางแจ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 เปิดคลินิกมลพิษจากมลพิษทางอากาศ ที่อาคารเฉลิม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระเกียรติจุฬารัตน์ รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตา โรคผิวหนัง ฯลฯ</p>	
<p>ว.โพธิ์ 4 สมุนไพรไทย สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร -เสนอข่าว นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานซีพีไอเอช เอเชีย 2020 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านส่วนผสมยาและสารสกัดจากธรรมชาติ วันที่ 4-6 มี.ค. 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในอิมสารสกัดสำคัญ (ingredient) 4 ชนิด ได้แก่ ชิงชันอาเซียน มะตูมต้นเบาหวาน กระชายบำรุงร่างกาย ด้านการอักเสบ และ กะทกรกบรรเทาโรคพาร์กิน นอกจากนี้ จะจัดสัมมนาภาษาไทย "Multi-functions of herbal medicine on NCDs" ในวันที่ 4 มี.ค. เนื้อหาประกอบด้วย 1.การขึ้นทะเบียนยาพัฒนาจากสมุนไพร 2.การพัฒนาสมุนไพรเพื่อบรรเทาโรคพาร์กินสัน 3.สมุนไพรกับการต้านมะเร็ง 4.Propolis จากขี้ผึ้ง และ 5.กระบวนการขออนุญาตในงานวิจัยกัญชา</p>	
<p>เหตุกราดยิง จ.นครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, เว็บไซต์พิมพ์ไทย -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยียวผู้ป่วยประสพภัยเต็มที่ โดยอนุมัติเงินให้ผู้เสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บสาหัส 2 แสนบาท และบาดเจ็บไม่สาหัส 1 แสนบาท และจะเดินทางไปมอบด้วยตนเองในวันที่ 19 ก.พ.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 9 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เยี่ยมติดตามอาการผู้บาดเจ็บ และกล่าวว่า ยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวในรพ. 14 คน ในจำนวนนี้ 4 คน ต้องดูแลใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก อีก 10 คนนอนพักที่ห้องพิเศษ ส่วนใหญ่มีบาดแผลฉีกขาด กระดูกหัก ได้ให้กำลังใจทั้งผู้บาดเจ็บ ญาติและทีมรักษา สำหรับการเยียวยาด้านจิตใจ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ และ รพ.ในเครือข่ายเขตฯ 9 ได้ร่วมกันคัดกรองผู้ประสบเหตุ ผู้ใกล้ชิดและประชาชน ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน 2,038 คน พบผู้มีความวิตกกังวลต้องติดตามอาการใกล้ชิด 330 คน และร้อยละ 13 อาการรุนแรงต้องรับคำปรึกษา พบจิตแพทย์ หรือต้องรับยา ขณะนี้ได้ตั้งคลินิกหมอใจที่ห้างเทอร์มินอล 21 เพื่อให้คำปรึกษา เยียวยาผู้ที่ยังวิตกกังวล มีผู้รับบริการเฉลี่ย 100 คนต่อวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ แนะนำวิธีคลายบรรเทาอาการในเบื้องต้น 1.ให้ดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ 2.ไม่แชร์ไม่โพสต์ภาพเหตุการณ์ 3.ลดหรือหลีกเลี่ยงติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.นอนหลับให้เพียงพอ 5.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 6.อย่าเก็บความไม่สบายใจไว้คนเดียว 7.ออกกำลังกายตามความถนัด และ 8.ฝึกการหายใจเพื่อคลายเครียด</p>	-
<p>มทกรมการแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน มทกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนพื้นบ้านไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง "24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล" ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าฯ สระบุรี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี ภาควิชาเครือข่าย 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง ร่วมกิจกรรม</p>	-
<p>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผู้จัดการออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า พบผลิตภัณฑ์เครื่องนวดไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ลักลอบนำเข้าและโฆษณาขายทางร้านค้าออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้กลยุทธ์ตั้งราคาแพงให้ดูเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และลดราคาลงมากเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ โดยผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจาก ออย. นอกจากนี้ ยังพบการขายยาทางร้านค้าออนไลน์อีกหลายรายการซึ่งผิดกฎหมาย ขอเตือนประชาชนให้ระวัง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. เพราะหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาสามารถเรียกร้องให้รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ ได้แจ้งด่านอาหารและยาทุกแห่งเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ประสานหน่วยงานด้านการปราบปราม สืบหาตัวผู้กระทำความผิดนำเข้ารายใหญ่ และในช่วงปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งระงับการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ไปแล้วกว่า 250,000 รายการ และดำเนินคดีไปแล้วกว่า 500 ราย</p>	-
<p>จับเครือข่ายอัมบง สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว ตำรวจสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับเครือข่ายอัมบงข้ามชาตินับสิบคน ขอหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครุฑแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสดจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.สวนพริก อ.เมืองปทุมธานี มีบุคคลกำลังตั้งครุฑ 8 คนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายให้ตั้งครุฑแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกกก.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และเป็นกรณีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา 24 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 พบว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี 2555 มีหญิงรับตั้งครรภ์มาแล้วกว่า 100 ราย ค่าจ้างรายละ 300,000-450,000 บาท โดยพาไปฝังตัวอ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้าน จ่ายค่าอุ้มท้องรายเดือน และคลอดทั้งที่เมืองไทยและจีน</p>	
<p>พบเข็มฉีดยาถูกทิ้งลงทะเล สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์Thaipbs, ผก.ออนไลน์, เว็บไซต์Innews, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ 77ข่าวเด่น, เว็บไซต์sanook, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ Thebangkokinsight, เว็บไซต์ One31</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเพจหมอแล็บแพนด้าเผยแพร่ภาพเข็มฉีดยาลอยเกลื่อนในน้ำ ระบุว่า ที่สตั๊ดบี้มีการนำเข็มฉีดยาซึ่งเป็นขยะติดเชื้อมาทิ้งลงน้ำ และได้ประสานกับคนในพื้นที่ให้ช่วยไปตรวจสอบ พบว่ามีทั้งหลอดเลือดและเข็มหลากหลายชนิด</p> <p>ด้าน นพ.อภิรัตน์ กัตถัญญตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข็มฉีดยาที่ถูกทิ้งบริเวณชายทะเล หมู่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเข็มฉีดยาที่ใช้ในสถานเสริมความงาม</p>	
<p>พัฒนาแอปฯ สมุดบันทึกสุขภาพ-อาหารปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Think Out</p> <p>-เสนอบทความ ทพส. มอบทุนพัฒนาและวิจัยให้แก่ ม.แม่โจ้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัย บน permissioned blockchain ซึ่งจะเป็นต้นแบบในงานสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ ยังได้นำระบบไปใช้งานในพื้นที่นาร่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดทัศนคติเชิงลบต่อการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ได้รับข่าวสารที่สับสน</p>	
<p>ผู้ป่วยหญิงบุคลากร สธ. สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร</p> <p>-กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. มีผู้ป่วยรพ.ระนองชื่อยิงแพทย์-พยาบาล ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายสติไม่เต็ม อายุ 60 ปี มาขอยาและทำแผล แต่รอนานทำให้ไว้วางใจเสียดังและชู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนกลับออกไป ต่อมาเวลา 00.40 น. ได้โทรศัพท์มาที่ห้องฉุกเฉินต่อว่าและชู้จะยิงแพทย์-พยาบาล จากนั้นได้เข้ามาที่รพ.อีกครั้ง ตำรวจ สภ.เมืองระนองจึงควบคุมตัวไว้ ส่วนที่มีผู้โพสต์ในเฟซบุ๊กกลุ่มแพนพันธ์ุแท่งระนองว่า แพทย์ พยาบาล หนีกลับบ้านหมดนั้น นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.ระนอง เปิดเผยว่า ไม่เป็นความจริง ส่วนผู้ป่วยที่สร้างความตื่นตกใจจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย</p>	
<p>สารกันบูดในกะทิ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรัักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ได้ชี้แจงผลการตรวจสอบน้ำกะทิล่องสำเร็จรูป หลังจากได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2562 โดยสุ่มเก็บผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป 3 แบบ ทั้งกะทิยูเอชที, กะทิพาสเจอร์ไรซ์ และกะทิคั้นสด พบปริมาณสารกันเสีย 4 ตัวอย่าง แต่ในฉลากระบุว่าไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่พบสารฟอกขาว</p>	